

{comments on} Tông giám mục điạ a phâ n Sài Gòn, Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, vậ a có lá thờ gây tranh cãi trong công đông gốc Việ t tạ i ha i ngoạ i.

Tháng trứ c, nhân Đạ i hủ i Giứ i tre Công giáo Thế giứ i (WYD) 2008 sắp diễn ra tạ i Sydney, Australia, Ngài đã gủ i thờ ngoạ tở i ba vi đạ i diệ n cho Công giáo Việ t Nam sẽ có mắ t tạ i đạ i hủ i.

Thông điệ p hiệ p thông trong bứ c thờ và khuyến cáo củ a đứ c Hồng y rằng việ c giủ ng lá củ vàng ba so c đờ có thể ca n tr con đứ ng hiệ p thông củ a các bạ n tre tở VN đã khiến mô t số ngủ i tở c giậ n.

Trên các diễn đàn củ a ngủ i Việ t ha i ngoạ i xuất hiệ n nhiệ u ý kiến phâ n đứ i Hồng y Mẫn, và cũng có kêu gủ i tở chứ c biệ u tởnh phâ n đứ i các hoạ t đờ ng củ a Ngài.

Đứ c Hồng y hiệ n đang có mắ t tạ i Hoa Kỳ trong chuyến đi mu c vụ di dân.

Nhà báo tở do Bùi Văn Phú tở San Jose nói vớ i BBC rằng theo kế hoạ ch đáng ra Ngài phậ i củ c hành hai Thánh lễ tạ i đây vào cuối tuân rồi nhậ ng chậ ng trình đã bi hu y vì lý do đứ c Hồng y "cáo bê nh".

"Các chậ ng trình củ a Ngài tạ i California đã bi hu y bo . Hiệ n thờ i Hồng y Phạm Minh Mẫn vẫn ở Hoa Kỳ, nhậ ng Ngài sẽ đi mô t số tiệ u bang khác nh Washington."

Con đứ ng hiệ p thông

Theo lậ i mậ i củ a đứ c Tông giám mục Sydney George Pell, Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sẽ sang Úc đờ tham đứ đạ i hủ i WYD, đứ c tở chứ c tạ i Sydney tở 15/7-20/7.

200 thanh niên Công giáo đã từ Việt Nam sang Úc để tham gia số kiêu n thu hút hàng trăm ngàn ba n tre t khấp n i trên toàn cầu này.

Trong th ngo g i ba vi đa i diên cấp cao là chủ tịch Ủy ban Giám mục đã c trách Mục c vụ Gi i tre , chủ tịch Ủy ban Giám mục đã c trách Giáo lý Đức tin và Đức cha Juse, Giám mục La ng S n, Hồng y Mẫn viết rõ rằng Ngài muốn giúp cho các ba n tre khai thông con đ i ng hiê p thông với Chúa và với nhau.

Th có đoạ n: "Có mô t số kiêu n mà mô t số ba n tre i mô t số n i coi nh mô t số cổ làm tắc nghẽn con đ i ng hiê p thông của các ba n tre VN". Số cổ đó là lá c vàng ba so c đo đ i c gi ng lên trong lúc các ba n tre VN từ nhiều châu lục quy tụ la i để c hành phu ng vụ hoă c sinh hoa t chung."

Đức Hồng y phân tích: "Có lúc lá c đ i c coi là biê u t ng của đất n c, lúc khác đ i c coi là biê u tr ng cho mô t chủ nghĩa... có lúc chỉ biê u tr ng cho mô t thói đ i mang tính đối kháng".

Ngài cho rằng lịch s đã xác minh rằng tinh thần hiê p thông của bao gi đ i c xây d ng trên nền tảng mô t chủ nghĩa thân thể. Tuy không viết ra tr c tiếp, thông điệp hòa h p hòa gia i của đức Tô ng giám mục hiên ra rất rõ khi Ngài viết: "Ng i mẹ Việt Nam, lúc mặc áo vàng (c vàng), lúc mặc áo đo (c đo)... vẫn là ng i mẹ đã dày công sinh thành đ i ng du c con dân Việt Nam".

Vì nh ng dòng này mà nhiều ng i Việt ta i Hoa Kỳ đã lên án đức Hồng y là 'Công sa n' và chỉ trích Ngài. Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh tại Cà Mau năm 1934. Ngài đã du học c giáo lý tại Hoa Kỳ. Ngài nhâ m chức Tô ng giám mục TP Hồ Chí Minh năm 1998 và đ i c tấn phong Hồng y vào tháng 10/2003.